

THÔNG BÁO

**Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc
với Phòng Tài nguyên MT các ngành chức năng liên quan đến việc giải quyết
đơn thư KNTC của công dân thuộc lĩnh vực đất đai**

Ngày 10/9/2015, Lãnh đạo UBND huyện làm việc với Phòng Tài nguyên MT, các ngành chức năng liên quan đến việc giải quyết đơn thư KNTC, đề nghị, phản ánh của công dân thuộc lĩnh vực đất đai. Sau khi nghe lãnh đạo phòng Tài nguyên MT báo cáo tình hình giải quyết các đơn thư liên quan đến lĩnh vực đất đai, UBND huyện kết luận như sau:

1. Đơn của hộ bà Tống Thị Tám, xóm 1, Nam Xá, xã Điền Xá.

Kiến nghị: Bà đã đề nghị UBND huyện thực hiện thu hồi GCN QSD đất của ông Đỗ Duy Hiền để phân chia một phần đất thổ cư mặt đường Quốc lộ 21B, xã Điền Xá cho bà theo quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Nam Định v/v giải quyết khiếu nại của công dân (lần 2) nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét giải quyết.

Giao đ/c Trưởng Phòng Tài nguyên MT chỉ đạo Văn phòng đăng ký QSD đất mời bà Tám đến UBND xã Điền Xá để hướng dẫn thủ tục kê khai xin cấp GCN QSD đất theo quy định, báo cáo bằng văn bản về UBND huyện (qua văn phòng UBND huyện), xong trước **20/9/2015**.

2. Ông Nguyễn Hữu Chính, thôn Cổ Nông, xã Bình Minh.

Đề nghị: Cấp có thẩm quyền cấp GCN QSD đất cho ông Nguyễn Hữu Chính theo bản án số: 05/2010/DS-PT ngày 18/01/2010 v/v tranh chấp về thừa kế tài sản của Tòa án nhân dân tỉnh và theo biên bản thỏa thuận của các đương sự về việc thi hành án.

Giao đ/c Trưởng Phòng Tài nguyên MT chỉ đạo Văn phòng Đăng ký QSD đất làm việc với UBND xã Bình Minh và hướng dẫn hộ ông Chính đăng ký kê khai cấp GCN QSD đất theo quy định, báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Văn phòng UBND huyện), xong trước **20/9/2015**.

2. Đơn của các ông Bùi Văn Tám, Trần Văn Thắng, Đoàn Văn Miên, Trần Văn Minh, Trần Văn Tĩnh trú tại thị trấn Nam Giang do ông Miên đại diện.

Đề nghị: Gia đình các ông đã sử dụng diện tích đất tại vị trí đường Vàng khu vực thôn 3 từ năm 2000, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được cấp GCN QSD đất. Các ông đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tạo điều kiện cấp GCN QSD đất cho gia đình các ông.

Giao đ/c Trưởng Phòng Tài nguyên MT chỉ đạo Văn phòng đăng ký QSD đất rà soát lại các trường hợp sử dụng đất theo kết luận số 02/KL-UBND ngày 26/10/2012 của UBND huyện. Trong đó:

